

Lưu Hoàng, ngày 05 tháng 5 năm 2020

BÀI DỰ THI
VIẾT VỀ GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN,
NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT NĂM 2020

“TẤM GƯƠNG SÁNG VỀ TẤM LÒNG TỪ THIỆN
CHỐN TÂM LINH”

Sư thầy Thích Đàm Đức sinh năm 1965 (*số điện thoại: 0365.171.814*) là trụ trì chùa Phả Am Tự từ năm 2010 đến nay, tại thôn Thọ Vực, xã Đội Bình, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội.

Là một nhà tu hành nhưng sư thầy Thích Đàm Đức luôn tham gia các chương trình giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương, hướng các Phật tử sống tuân thủ pháp luật, có ích cho xã hội. Sư thầy được mọi người biết đến với việc hết lòng chăm lo kiến thiết xây dựng Chùa. Là người tu hành trẻ tuổi, lại là nữ, khi được các Sư thầy giới thiệu về chủ trì chùa thôn Thọ Vực chỉ có ngôi Tam bảo phía trước với 3 gian tam quan là nhà cấp 4 có tuổi đời hàng trăm năm, xung quanh là vườn cây, phía trước là giếng nước đào, phía sau là ao thả bèo tự nhiên, bao quanh chùa chỉ là hàng rào cây gai bụi tự nhiên rất là hoang sơ. Với tấm lòng không ngại khó khăn vất vả, với tấm lòng thành kính chốn tâm linh, Sư thầy Thích Đàm Đức đã tiết kiệm gần 10 năm, với lao động không mệt mỏi từng bước tuyên truyền với hội phật giáo thôn Thọ Vực, Ban khánh thiết địa phương vận động xây được 5 gian nhà thờ mẫu kiên cố bê tông mái chèo gắn ngói trị giá hàng gần tỷ đồng, được khánh thành vào năm 2015

Tiếp theo đó ngôi tam bảo đã xuống cấp vì mỗi sông nhiều trời mưa đã bị rột phải tre bằng bạt hàng ngày thỉnh chuông niệm phật cầu bình an cho nhân dân quê nhà.

Với sự tiết kiệm và tấm lòng thiện nguyện chốn tâm linh của nhà chùa, Sư Thích Đàm Đức đã mạnh dạn đề xuất với lãnh đạo địa phương, hội phật giáo, hội

người cao tuổi thôn Thọ Vực bàn việc xây chùa mới bằng bê tông hóa với dự kiến trên 1 tỷ đồng nhưng vốn nhà chùa mới có khoảng 500 triệu, còn kinh phí địa phương thì không có. Với sự tin nhiệm cao và tin tưởng của Sư Đàm Đức Lãnh đạo địa phương đã đồng ý. Thời gian thi công bắt đầu từ tháng 3 năm 2019 đến tháng 12 năm 2020 kháng thành và yên vị Phật.

Sự chân thành, tận tụy, khiêm tốn và giản dị trong cuộc sống, lòng yêu nước kiên định là đức tính hết sức cần thiết và quý giá mà sư thầy Thích Đàm Đức luôn nguyện cố gắng học tập và làm theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như tự thân mình và khuyến khích bà con Phật tử luôn thể hiện lòng yêu nước, yêu quê hương để bản thân mình ngày một tốt hơn và cố gắng cống hiến nhiều hơn cho đạo pháp, cho thôn quê Thọ Vực- Đội Bình- Ứng Hòa với tinh thần “*Phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật*”.

Tâm lòng thiện nguyện, những việc làm của sư thầy Thích Đàm Đức đã đóng góp tích cực vào các hoạt động từ thiện xã hội, chương trình xây dựng nông thôn mới chốn tâm linh ở địa phương. Tinh thần hăng hái, tích cực vì cuộc sống cộng đồng của sư thầy Thích Đàm Đức thực sự là tấm gương sáng, xứng đáng được biểu dương, khen ngợi.

Đội Bình, ngày 05 tháng 5 năm 2020

PHÊ DUYỆT CỦA BGH

Người viết

Đặng Trường Giang

Lưu Hoàng, ngày 20 tháng 3 năm 2020

BÀI DỰ THI
VIẾT VỀ GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN,
NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT NĂM 2020

Trường THCS Lưu Hoàng , Huyện Ứng Hòa , Thành phố Hà Nội nhiều năm trở lại đây đã có rất nhiều cố gắng thi đua dạy tốt học tốt và bước đầu đạt được một số các thành tích. Có được những kết quả mà nhà trường đạt được là nhờ sự phấn đấu không mệt mỏi của chi bộ Đảng, BGH, Hội đồng sư phạm nhà trường, đặc biệt là có sự đóng góp công sức của một cô giáo đầy tâm huyết, nhiệt tình và có năng lực chuyên môn đó là cô giáo Trần Thị Thanh Thủy (Số điện thoại: 0986.193.312)

.....